

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 6 - 8 สิงหาคม 2559

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
1. ไทยเตรียมพร้อมประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค เผยมุ่งเผยแพร่หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน	มติชน
2. ไทยเตรียมพร้อมประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค มุ่งเผยแพร่หลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน	ไทยโพสต์
3. คอลัมน์ ระเบียบข่าวทั่วไทย	ประชาชาติธุรกิจ
4. ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: อบรม	สยามรัฐ
5. เกษตรกรเฮได้รับแจกที่ดินหลังรัฐใช้ม.44	แนวหน้า
6. รื้อที่สปก.ตระกูลเทียนทอง	โพสต์ทูเดย์
7. ภาพข่าว: ทางคน ทางข่าว: ตรวจเยี่ยม	มติชน
8. เผย5จว.ภาคกลางค้ำน้บพัน	มติชน
9. บีบีซีตั้งอังกฤษเอ็มไอ6ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร	มติชน
10. ขออนุมัติงบกลาง4พันล้าน เปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสม	แนวหน้า
11. โลกเปลี่ยนไวชาวนาไทยต้องปรับทางรอดของเกษตรกรในอนาคต	คมชัดลึก
12. ภาพข่าว: แปลงใหญ่สับปรด	สยามรัฐ

ไทยเตรียมพร้อมประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค เผยมุ่งเผยแพร่หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน

ไทยเตรียมพร้อมประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปคที่เปรู กันยายนนี้ มุ่งเผยแพร่หลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน

นางจันทิศา มีเดช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค (The APEC Food Security Ministerial Meeting) ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีของสมาชิกเอเปคเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหารระหว่างกันภายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีกำหนดจัดขึ้นทุก 2 ปี โดยที่ผ่านมาการประชุมไปแล้ว 3 ครั้ง โดยครั้งแรก เมื่อปี 2553

ณ เมืองนิอากาตะ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ในปี 2555 ณ เมืองคาซาน ประเทศรัสเซีย และครั้งที่ 3 ในปี 2557 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

สำหรับปี 2559 การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหาร มีกำหนดจะจัดขึ้นที่เมืองเพียวรา (PIURA) ประเทศเปรู ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2559 โดยหัวข้อหลักของการประชุม คือ “การส่งเสริมตลาดในภูมิภาค” ซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในประเด็นสำคัญหลักของเอเปค โดยจะมีการหารือและดำเนินการใน 4 ประเด็น ได้แก่ ความยั่งยืน การเข้าถึงตลาด การลงทุนและโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดอาหาร ซึ่งประเด็นดังกล่าวจะบรรจุไว้ในปฏิญญา

ความมั่นคงเอเปค ที่รัฐมนตรีเอเปคให้การรับรองในการประชุมดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ สศก. อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมของข้อมูลในการประชุมดังกล่าวให้ครอบคลุมทั้ง 4 ประเด็นที่จะหารือร่วมกัน ซึ่งการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปคในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสที่ไทยจะได้ร่วมหารือในการกำหนดนโยบายของเอเปค และผลักดันนโยบายด้านความมั่นคงอาหารของไทย ตลอดจนเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะเป็นแนวทางส่งเสริมความมั่นคงอาหารอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกต่อไป

ไทยเตรียมพร้อมประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปคที่เปรู ก.ย.นี้ มุ่งเผยแพร่หลักเศรษฐกิจพอเพียงของไทยในหลวงเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน

นางจันทร์ธิดา มีเดช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค (The APEC Food Security Ministerial Meeting) ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีของสมาชิกเอเปคเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหารระหว่างกันภายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีกำหนดจัดขึ้นทุก 2 ปี โดยที่ผ่านมาได้มีการประชุมไปแล้ว 3 ครั้ง โดยครั้งแรก เมื่อปี 2553 ณ เมืองนีกาตะ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ในปี 2555 ณ เมืองคาซาน ประเทศรัสเซีย และครั้งที่ 3 ในปี 2557 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

สำหรับปี 2559 การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหาร มีกำหนดจะจัดขึ้นที่เมืองเพียวรา (PIURA) ประเทศเปรู ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2559 โดยหัวข้อหลักของการประชุมคือ “การส่งเสริมตลาดในภูมิภาค” ซึ่งสอดคล้อง

กับหนึ่งในประเด็นสำคัญหลักของเอเปค โดยจะมีการหารือและดำเนินการใน 4 ประเด็น ได้แก่ ความยั่งยืน การเข้าถึงตลาด การลงทุนและโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดอาหาร ซึ่งประเด็นดังกล่าวจะบรรจุไว้ในปฏิญญาความมั่นคงเอเปค ที่รัฐมนตรีเอเปคให้การรับรองในการประชุมดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ สศก. อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมของข้อมูลในการประชุมดังกล่าวให้ครอบคลุมทั้ง 4 ประเด็นที่จะหารือร่วมกัน ซึ่งการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปคในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสที่ไทยจะได้ร่วมหารือในการกำหนดนโยบายของเอเปค และผลักดันนโยบายด้านความมั่นคงอาหารของไทย ตลอดจนเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะเป็นแนวทางส่งเสริมความมั่นคงอาหารอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกต่อไป.



จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีสำหรับงานเทศกาลอาหารอร่อย หนุ่ยย่าง และขนมเค้กจังหวัดตรัง ปีนี้ “**รัศมีขจรสิริน**” รองประธานหอการค้าจังหวัดตรัง เตรียมจัดงานในวันที่ 9-11 กันยายน 2559 ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ปีนี้พิเศษ มีการสาธิตการทำขนมเค้กพื้นเมือง และขนมเค้กยักษ์ โดยรายได้จะมอบให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

“**บันเทิง เครือวงศ์**” ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.เชียงใหม่ บอกว่า ช่วงกรีนซีซั่นปีนี้ นักท่องเที่ยวลดลง ผู้ประกอบการที่พึ่งต้องลดราคาห้องพักถึง 50% เพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยว บางรายจัดโปรโมชั่นตลอดเดือน ส.ค. ให้ลูกค้าถ่ายรูปลูกับแม่หรือกับครอบครัวแล้วโพสต์ทางโซเชียลมีเดีย รับส่วนลดเพิ่ม 15%

“**จันทริดา มีเดช**” รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เตรียมตั้งผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาหารร่วมการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปก ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2559 ที่ประเทศเปรู จะมีการเจรจาเรื่องการเข้าถึงตลาด การบริการ แลกเปลี่ยนข้อมูลการทำธุรกิจ เพิ่มโอกาสการขยายตลาดใหม่ ๆ และจะเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เห็นถึงความมั่นคงด้านอาหารในไทย

“**พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา**” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นปลื้มสุด ๆ สำหรับโครงการหมู่บ้านละ 2 แสน จำนวนทั้งสิ้น 85,443 โครงการ ที่เป็นไปตามเป้าหมายถึง 99% ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากได้กว่า 1.4 หมื่นล้านบาท อีกทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านมีส่วนร่วมช่วยกันคิด ช่วยกันนำเสนอปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของหมู่บ้าน

สังคม สยามรัฐ



↑ อบรม...สุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน
เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูล Water Footprint ภาคเกษตร ที่
ห้องประชุมศรีปลั่ง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เมื่อวันก่อน



ความจริง : พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก. 3 จังหวัด (กาญจนบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์) และมอบนโยบายการปฏิบัติงานโดยใช้มาตรา 44 ที่จ.ราชบุรี

เกษตรกรเฮได้รับแจกที่ดินหลังรัฐใช้ม.44

เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก. 3 จังหวัด (กาญจนบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์) และมอบนโยบายการปฏิบัติงานโดยใช้มาตรา 44 ที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า มีรายงานพื้นที่เป้าหมาย กรณีผู้ถือครองรายใหญ่เกิน 500 ไร่ เพิ่มขึ้นจากเดิม 424 แปลง ใน 25 จังหวัด เป็น 431 แปลง ใน 27 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 7 แปลง) เนื้อที่ 437,156.081 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559) โดย ส.ป.ก. ได้ดำเนินการส่งแผนที่แนบท้ายให้

ส.ป.ก. จังหวัดปิดประกาศแล้วจำนวนทั้งสิ้น 424 แปลง คาดว่าจังหวัดที่จะสามารถนำที่ดินที่ได้จากการยึดคืนตามมาตรา 44 มาจัดให้เกษตรกรได้เป็นที่แรก คือ กาญจนบุรี ซึ่งเป็นแปลงของนางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ เนื้อที่ 1,263 ไร่ อยู่ที่ ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ขณะนี้ ส.ป.ก. ได้จัดทำโมเดลรูปแบบการจัดที่ดิน โดยจะจัดให้เกษตรกรเข้าทำกินและอยู่อาศัยในลักษณะไม่ให้กรรมสิทธิ์และให้บริหารจัดการที่ดินในรูปแบบกลุ่มหรือสถาบันเกษตรกร ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งแปลงดังกล่าวสามารถจัดสรรให้เกษตรกรได้ในเร็วๆ นี้ ประมาณ 140 ราย (รายละเอียด 5-2-00 ไร่) โดยมีพื้นที่จัดสรร 774 ไร่ พื้นที่แปลงรวม 242 ไร่ พื้นที่ส่วนกลาง

114 ไร่ (รายละเอียดดังแนบ)

สำหรับผลการดำเนินงานการยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก. โดยการใช้ ม. 44 ของจ.กาญจนบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ มีรายละเอียด ดังนี้ 1.จ.กาญจนบุรี มีพื้นที่เป้าหมาย 16 แปลง เนื้อที่รวม 17,703.28 ไร่ มีผู้ยื่นคัดค้านแล้ว จำนวน 45 ราย 6 แปลง (แปลงที่ 191, 3, 7, 158, 4, 14, 16) และมี 1 แปลง เนื้อที่ 1,263 ไร่ ที่ได้รับคืนมาแล้ว และมีอีก 1 แปลง ยังไม่ได้ปิดประกาศ เนื่องจากอยู่ระหว่างการทำแผนที่แนบท้ายประกาศ 2.จ.ราชบุรี มีพื้นที่เป้าหมาย 9 แปลง เนื้อที่รวม 6,898.72 ไร่ มีผู้ยื่นคัดค้านจำนวน 5 ราย 2 แปลง คือ แปลงที่ 54 และแปลงที่ 258/1 และ 3.จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่เป้าหมาย 1 แปลง เนื้อที่รวม 527.69 ไร่ มีผู้ยื่นคัดค้านจำนวน 45 ราย แปลงที่ 146

นายสุวรรณ บุราพรนุสรณ์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า ขณะนี้ได้มอบให้นายวัชรินทร์ วัระกะมานนท์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี เร่งรัดยึดคืนที่ดินเป้าหมายอีก 2 แปลง บริเวณรอบวัดเสื่อ รวมประมาณ 1,800 ไร่ รวมเป็นผืนเดียวกัน เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดสรรแก่เกษตรกรไปในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ พื้นที่จ.กาญจนบุรี เป็นหนึ่งในหลายหมื่นไร่ ที่จะยึดคืนได้ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรโดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญฯ



ตรวจที่สปก. : สรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ลงพื้นที่ประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน 5 จังหวัดภาคตะวันออก เพื่อติดตามความคืบหน้าการทวงคืนที่ดิน ส.ป.ก. เมื่อ 5 ส.ค. 2559 เบื้องต้นมีแปลงที่มีผู้ครอบครองเกิน 500 ไร่ จำนวน 126 แปลง รวมพื้นที่ 1.2 แสนไร่ คาดว่าจะได้ที่ดิน 7.8 หมื่นไร่

รื้อที่สปก.ตระกูลเทียนทอง

โพสต์ทูเดย์ - “พล.อ.ฉัตรชัย” ลั่นทวงคืนที่ดินตระกูลเทียนทอง หลังวิथा เทียนทอง ทอบเอกสารร้องคัดค้าน เล็งรื้อสวนป่ากิตติ 2.7 หมื่นไร่ จัดสรรให้เกษตรกร

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในพื้นที่ 5 จังหวัด 126 แปลง พื้นที่ 1.2 แสนไร่ ทั้งหมดเป็นกรณีที่ 1 ที่ครอบครองเกิน 500 ไร่ จะครบกำหนดร้องคัดค้านวันที่ 9 ส.ค.นี้ เบื้องต้นมีผู้ร้องคัดค้าน 1,070 ราย คาดว่า ส.ป.ก.จะได้ที่ดินเบื้องต้นประมาณ 7.8 หมื่นไร่

ทั้งนี้ ในพื้นที่ จ.สระแก้ว มีการบุกรุก 78 แปลง เนื้อที่ 8.7 หมื่นไร่ มีผู้มาร้องคัดค้าน 37 แปลง เนื้อที่ 14,816 ไร่ ไม่

ร้องคัดค้าน 41 แปลง 39,146 ไร่ โดยปรากฏชื่อนายวิथा เทียนทอง และนายมนูญ ธนะวรสิทธิ์ มาร้องคัดค้าน ถึงรวมกันประมาณ 563 ไร่ โดยใช้ภาษีบำรุงท้องที่ ภบท.5 มาแสดง และการถือในชื่อบริษัท ส.เทียนทอง 941 ไร่ นำหลักฐาน น.ส.3 มาแสดงคัดค้าน ประมาณ 800 ไร่

“แม้จะมีหลักฐาน ทาก ส.ป.ก.สงสัยว่าน่าจะไม่น่าชอบด้วยกฎหมายก็จะมีگردตรวจสอบตามกฎหมายต่อไป พร้อมย้ำกับเจ้าหน้าที่ว่าให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นของตระกูลไหนก็จะดำเนินการทั้งหมด รวมทั้งแปลงของสวนป่ากิตติ 2.7 หมื่นไร่ ที่เมื่อฟังว่าบริษัทจัดให้เกษตรกรหมดแล้วก็ยั้ง ซึ่งจะหยิบมาดูเป็นกรณีต่างหากออกมาเพราะต้องตอบสังคมให้ได้” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า ที่ดินของนายวิथाและเพื่อน ส.ป.ก.จะเข้ายึดเลยเพราะอ้าง ภบท. 5 นำมาอ้างไม่ได้ และนายวิथाไม่ใช่เกษตรกร ส่วนบริษัท ส.เทียนทอง นั้น นางอุไรวรรณ เทียนทอง นำ น.ส.3 มาคัดค้าน 800 กว่าไร่ ก็จะตรวจสอบต่อไป สำหรับที่ดินสวนป่ากิตตินั้น มีหลายแปลงและบางแปลง ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ตามมาตรา 44 ของคำสั่ง คสช.36/2559 บางส่วนคืนกรมป่าไม้ไปแล้ว ส่วนอีก 2.7 หมื่นไร่ที่อยู่ในพื้นที่ส.ป.ก.นั้น ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานว่าได้กระจายสิทธิให้กับเกษตรกรและทำเอ็มโอยูกับบริษัทที่จะขายไม้ เพราะต้องการวัตถุประสงค์ไม่ได้ต้องการที่ดิน อย่างไรก็ตาม จะรื้อเรื่องมาดูแลใหม่เพราะน่าจะเป็นโฉนด

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/คุณภาพชีวิต-ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 6 สิงหาคม 2559

ปีที่: 39

ฉบับที่: 14027

Col.Inch: 12.17 Ad Value: 18,863.50

หน้า: 7(ขวา)

PRValue (x3): 56,590.50

คลิป: ๑๗

ภาพข่าว: ทางคน ทางข่าว: ตรวจเยี่ยม



ตรวจเยี่ยม - พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ พร้อมด้วย สุวรรณ บูราพรนุสรณ์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. วชิรินทร์ วากะมณนที ปฏิรูปที่ดิน จังหวัดกาญจนบุรี ประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี และอาวุธ สุริยัน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิดการเดินทางรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) รถไฟฟ้าสายแรกที่เชื่อมต่อการเดินทางกรุงเทพฯ-นนทบุรี ณ สถานีรถไฟฟ้าเตาปูน เขตบางซื่อ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม

ทรงเปิดรถไฟฟ้าสีม่วง

สมเด็จพระเทพฯเสด็จ ประทับขบวนปฐมฤกษ์ เตาปูนถึงคลองบางไผ่ รฟม.เริ่มให้บริการแล้ว

‘อาคม’ทำเอ็มโอยูญี่ปุ่น
เดินหน้าโครงการไฮสปีด
เทรนสายเหนือ กรุงเทพฯ-
เชียงใหม่ ใช้มาตรฐาน
‘ชินคันเซ็น’

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 1

รถไฟฟ้า

ไร้ผู้คัดค้านที่ดินสปก.7แปลง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม นายสรรเสริญ อัจจุต
มานัส เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กล่าวถึงการดำเนินการลงพื้นที่ปิด
ประกาศเพื่อยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก. ตามมาตรการ
แก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ที่กำหนดในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 36/2559 ว่า จากการสำรวจครั้ง
ล่าสุด พบแผนที่แนบท้าย 7 แปลงในพื้นที่
จ.เชียงใหม่ จำนวน 5 แปลง เชียงรายและ
กาญจนบุรี จังหวัดละ 1 แปลง รวมพื้นที่ 8,621
ไร่ นั้น จนถึงวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา ยังไม่มี
ผู้มาคัดค้าน สาเหตุน่าจะมาจาก ส.ป.ก.ค้นพบ
แหล่งไข่แดงจริงๆ เพราะหลายครั้งที่ผ่านมา
ส.ป.ก.จะพบในลักษณะไข่ขาวล้อมรอบหรือปน
กับไข่แดง หรือเท่ากับว่ามีพื้นที่ของเกษตรกร
ปนอยู่กับพื้นที่ที่หน่วยงานรัฐสงสัยและได้
ทำการปิดประกาศ ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ

และให้สิทธิเจ้าของพื้นที่พิสูจน์สิทธิตามขั้นตอนกฎหมาย ให้เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อหาข้อสรุปต่อไป

สำหรับพื้นที่ 5 แปลงใน จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย 1.บริษัท เชียงใหม่มิตรการเกษตร จำกัด เนื้อที่ 1,054 ไร่ 2.บริษัท เชียงใหม่มิตรการเกษตร จำกัด เนื้อที่ 1,512 ไร่ 3.บริษัท เชียงใหม่มิตรการเกษตร จำกัด เนื้อที่ 2,473 ไร่ 4.บริษัท เชียงใหม่ธนาธร จำกัด เนื้อที่ 793 ไร่ 5.ไม่ทราบผู้ครอบครอง เนื้อที่ 531 ไร่ ส่วน จ.เชียงใหม่ 1 แปลง ผู้ครอบครอง คือ นายวสันต์ ธีธวัชพันธ์ เนื้อที่ 509 ไร่ ขณะที่ จ.กาญจนบุรี 1 แปลงนั้น ผู้ครอบครองเป็นของ สนาทมอลล์ไม่ว่า เนื้อที่ 1,749 ไร่

แปลงไหนไร้คนค้ำ-ยึดพื้นที่

“พื้นที่ทั้งหมดนี้ ส.ป.ก.จังหวัดได้ปิดประกาศเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา เปิดให้ผู้ครอบครองยื่นคัดค้าน 15 วัน หรือสิ้นสุดวันที่ 16 สิงหาคมนี้ จะสรุปว่ามีการคัดค้านหรือไม่ แต่จนถึงวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา ยังไม่มีรายใดเข้ามาคัดค้าน หากไม่มีการคัดค้านจะดำเนินการเข้ายึดคืนที่แปลงได้ทันที แต่ถ้ามีการคัดค้านต้องเข้าขั้นตอนการพิสูจน์เอกสารสิทธิ ที่ต้องตรวจสอบโดยกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยต่อไป” นายสรรเสริญกล่าว

เผย5จว.ภาคกลางค้ำนัมพัน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในส่วนพื้นที่ครบกำหนดปิดประกาศและเร่งให้ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยแสดงตนว่าเป็นพื้นที่ที่ ส.ป.ก.จะเรียกคืนกลับมา หลังจากนั้นให้ดำเนินการออกแบบปรับปรุงพื้นที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดสรรให้แก่ราษฎรได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกินต่อไป ได้สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าไม่ต้องรอ เรื่องใดทำได้ก่อน เรื่องที่ห่วงใย คือ กระบวนการตรวจสอบ 30 วัน ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ตราด จันทบุรี และชลบุรี มีผู้ยื่นคัดค้าน 1,070 ราย จึงขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินงานให้ทัน กำชับให้รายงานผลการปฏิบัติงานมายังศูนย์ควบคุมและติดตามสถานการณ์ (วอร์รูม) ภายในเวลา 15.00 น. ของทุกวัน หากมีสถานการณ์เร่งด่วนให้รายงานให้ตนทราบทันที และทำเช่นเดียวกันกับพื้นที่อื่นๆ

ไทย-ญี่ปุ่นผูกมิตรไฟเร็วสูงสายเหนือ

เมื่อเวลา 10.30 น. ที่กระทรวงคมนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังจากพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ด้านระบบรางและบันทึกความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับนายเคอิชิ อิชิอิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ว่าสาระสำคัญของเอ็มโอยูด้านระบบราง เป็นเรื่องของการพัฒนารถไฟความเร็วสูงไทย-ญี่ปุ่น ช่วงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ นำเทคโนโลยีชินคันเซ็น (Shinkansen) ของญี่ปุ่นที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงมาใช้ เป็นรูปแบบรางเฉพาะ จะแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะ คือ 1.กรุงเทพฯ-พิษณุโลก และ 2.พิษณุโลก-เชียงใหม่ ทางญี่ปุ่นจะต้องไปศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ นำเสนอให้ฝ่ายไทยพิจารณา รูปแบบการลงทุนว่าจะเป็นแบบใดเพื่อเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป หลังจากที่ญี่ปุ่นศึกษารายงานความเป็นไปได้ครั้งสุดท้ายเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้ว หากโครงการมีความเป็นไปได้ จะใช้เวลาออกแบบโครงการอีก 1 ปี หรือประมาณปี 2560 หลังจากนั้นจึงจะเริ่มก่อสร้างในปี 2561 ตามกรอบเวลา

จ้างญี่ปุ่นตีความปลอดภัยถนน

นายอาคมกล่าวว่า ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการนี้ค่อนข้างต่ำ ใช้เวลาประมาณ 50 ปีเพื่อคืนทุน ขณะเดียวกันขอให้ทางญี่ปุ่นเข้ามาช่วยเหลือในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี และพัฒนาเมืองตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเพิ่มผลตอบแทนของโครงการ ทางญี่ปุ่นยินดีให้ความช่วยเหลือ จะดำเนินการคู่ขนานไปกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น พบว่าเส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ มีโอกาสจะทำผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและการเงินได้สูง

นายอาคมกล่าวอีกว่า ยังได้มีการหารือการพัฒนาเส้นทางรถไฟสายใต้ กาญจนบุรี-แหลมฉบัง-อรัญประเทศ ทางญี่ปุ่นจะหาผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการเข้ามาช่วยศึกษาและดำเนินการ รวมถึงการพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่บ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนมเป็นแนวเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออกถึงตะวันตก ได้เร่งรัดให้ทางศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการให้ได้

ข้อสรุปเร็วที่สุด ในส่วนของการขนส่งสินค้าได้ตั้งสำนักงานขึ้นมาเพื่อปรับปรุงการขนส่งสินค้าของไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ทางญี่ปุ่นจะให้ความช่วยเหลือไทยในการส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมทำงานกับกระทรวงคมนาคม เพื่อออกมาตรการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนให้ทันก่อนช่วงปีใหม่ หวังว่าจะลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงดังกล่าว ทั้งนี้ ในอดีตญี่ปุ่นมีปัญหาอุบัติเหตุทางถนนสูง มีผู้เสียชีวิตประมาณ 4 หมื่นคนต่อปี แต่จากการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนทำให้ญี่ปุ่นสามารถลดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตลงได้เหลือ 1.6 หมื่นคน หรือลดลงประมาณ 2 เท่าตัว ฝ่ายไทยจึงต้องการให้ญี่ปุ่นเข้ามาช่วยเหลือด้านนี้

ใช้ม.44เล่นงานเจ้าหนี้เงินกู้

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการแก้หนี้นอกกรอบที่มีแนวคิดใช้มาตรา 44 รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 เพื่อควบคุมดูแลดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบไม่ให้คิดเกิน 15% ต่อปีนั้น เนื่องจากขณะนี้เงินกู้นอกระบบคิดดอกเบี้ยกันสูงมากถึง 100% ต่อปี ที่ผ่านมากแก้ไขปัญหามากมายยังไม่ลดลง การใช้มาตรา 44 เพื่อกำหนดดอกเบี้ยและบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้น คือจับติดคุก จะทำให้เจ้าหนี้นอกระบบลดการกระทำผิดกฎหมายลง และกระทรวงการคลังยังเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้นอกระบบมาทำธุรกิจที่ถูกกฎหมาย คือไฟโคไฟแนนซ์ แค่มียุทธวิธีเพียง 5 ล้านบาท เข้ามาทำธุรกิจเพื่อปล่อยกู้ให้ลูกหนี้รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 36% ต่อปีได้ แม้อัตราดอกเบี้ยไฟโคไฟแนนซ์จะน้อยกว่าเงินกู้นอกระบบ แต่ดีกว่าไปทำธุรกิจผิดกฎหมาย

“ก่อนหน้านี้นี้ไม่มีบทลงโทษจับติดคุก ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้โทษรุนแรงมากขึ้น ถ้ารัฐเอาจริงและแก้ปัญหาอย่างครบวงจร น่าจะทำให้เงินกู้นอกระบบลดลงได้มาก กระทรวงการคลังเสนอเป็นแพคเกจ มีทั้งมาตรา 44 เรื่องดอกเบี้ยและโทษ ไฟโคไฟแนนซ์ รวมถึงให้ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตั้งหน่วยงานดูแลหนี้นอกระบบอย่างถาวร และเสนอให้ตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดขึ้นมาดูแลอีกระดับหนึ่ง ไม่ให้ประชาชนกลับไปเป็นหนี้นอกระบบ

อีก" นายอภิศักดิ์กล่าว

แหล่งข่าวกระทรวงการคลังกล่าวถึงการจัดการหนี้สิน การเงินนอกระบบในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้เป็นหน่วยงานที่ดูแลไฟโไฟแนนซ์ เนื่องจากไฟโไฟแนนซ์เป็นหน่วยการเงินที่เล็กมาก หากฝากให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ช่วยดูแล จะเป็นภาระมากเกินไป ได้หารือกับ ธปท. ที่เห็นด้วยกับกระทรวงการคลัง ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการวางรูปแบบจัดตั้งสำนักงาน

หนองคายหนุนเมืองปลอดภาษี

นางมนนิภา โกวิทศิริกุล ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย กล่าวถึงการผลักดันให้หนองคายเป็นเมืองปลอดภาษีว่า ทางภาคเอกชนในจังหวัดหนองคายเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวและชาวลาวที่เข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าใน จ.หนองคาย ต้องการซื้อสินค้าที่ไม่มีภาษี เพราะสินค้าซื้อไปไม่ได้ใช้ในประเทศไทย เมื่อมีเมืองปลอดภาษีเกิดขึ้นก็จะสอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว สินค้าที่นำมาจำหน่ายในเมืองปลอดภาษีนี้ หากเป็นสินค้าที่ผู้ประกอบการซื้อมาจากเมืองอื่น เมื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติ ผู้ประกอบการก็จะได้รับการคืนภาษีเช่นเดียวกับการซื้อสินค้าที่มีภาษีส่งออกไปขายต่างประเทศ จะทำให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในเรื่องของราคาได้

สำหรับความพร้อมของจังหวัดหนองคาย นางมนนิภากล่าวว่า จังหวัดหนองคายมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่ง จะเห็นได้จากความพร้อมในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดหนองคายนั้นมีความพร้อมในทุกด้าน หากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการผลักดันให้เกิดขึ้น ทางภาคเอกชนก็พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

ช่วยกระตุ้นคนเที่ยวมากขึ้น

นายอนุชิต สกลกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย กล่าวถึงการผลักดันหนองคายเป็นเมืองปลอดภาษีว่า หากเกิดขึ้นจะส่งผลดีกับจังหวัดในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดหนองคาย รวมไปถึงประเทศไทย ผ่านเข้า-ออกทางจังหวัดหนองคายเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่น่าห่วงหากเกิดเมืองปลอดภาษีก็มีเหมือนกัน คือจะต้องมีนโยบายที่รัดกุม โดยเฉพาะในเรื่องของภาษี เพราะอาจจะเป็นช่องทางให้กับผู้ประกอบการค้าที่ไม่มีวินัย ใช้เป็นช่องในการขอคืนภาษีที่ไม่ตรงกับความ เป็นจริงได้

นายสุรพล กำฟลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา กล่าวว่า แนวคิดเดิมที่ผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาคาดหวังว่า ให้อำนาจให้จัดตั้งเมืองปลอดภาษีในเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาอยู่แล้ว หากจัดตั้งขึ้นมาโดยเน้นให้การจัดเป็นโซนขึ้นมา และผู้ประกอบการ อยากรให้เป็นชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย คนในพื้นที่ได้สิทธิเข้าไปประกอบการในเขตตัวเมืองฟรีโซน ก่อนจะสอดคล้องกับแนวคิดของรัฐบาล แต่ไม่เห็นด้วยหากให้สิทธิตั้งเขตปลอดภาษีกับผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยที่นักธุรกิจรายย่อยหรือชุมชนไม่ได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าว

ปลัดคลังชี้ประชาคมดีส่งผลบวก

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การลงประชามติวันที่ 7 สิงหาคมนี้ ไม่ว่าผลการลงมติดอกมาเป็นอย่างไร รับหรือไม่รับ ผลที่มีต่อเศรษฐกิจจะเป็นบวก ทำให้นักลงทุนมองภาพการเมืองที่ชัดเจนส่งผลต่อการบริโภคเพิ่มขึ้น การลงทุนกลับมาดีขึ้น ต่างชาติเข้ามาไทยมากขึ้น ขออย่างเดียวต้องไม่มี

เหตุวุ่นวายทางการเมืองเกิดขึ้นอีก ทั้งบริษัทผู้ดี สี่ อินเวสเตอร์เซอร์วิส (มูดีส์) และพีตซ์ เรตติ้ง สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกห่วงเรื่องการเมืองในไทย กำลังจับตาดูสถานการณ์หลังประชามติว่าจะเป็นอย่างไร คนไทยต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ เพื่อให้การเมืองนิ่งและก้าวไปสู่การเลือกตั้งตามแผนที่วางไว้ สิ่งสำคัญที่บริษัทจัดอันดับฯ พิจารณาและนักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจคือการเมืองในไทยต้องนิ่ง

นายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า รัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ผ่าน ก็ไม่ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจไทย รัฐบาลยังคงบริหารประเทศต่อไป นายกรัฐมนตรียืนยันว่าประเทศไทยยังเดินไปตามโรดแมป นอกจากนี้ในช่วงปลายปี เชื่อว่าสินค้าเกษตรและการเพาะปลูกจะกลับมาสู่ภาวะปกติ ช่วงก่อนหน้ามีฝนตกมาก ทำให้รายได้เกษตรกรกลับมาอยู่ในภาวะปกติ เศรษฐกิจจะเดินหน้าต่อไปได้ ต่างจากช่วงก่อนหน้านี้ไม่ว่ารัฐบาลจะจัดตั้งนโยบายอะไรทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัว เพราะรายได้เกษตรกรยังอยู่ในระดับต่ำ

นายณพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในส่วนผลกระทบการทำประชามติต่อตลาดทุนไทยนั้น มองว่าจะไม่มีผลนัก เพราะเงินทุนที่ไหลเข้าประเทศหลักๆ เป็นผลมาจากการทำประชามติสหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (อียู) หรือแบร์กชิต เงินทุนไหลออกจากอียูมาในตลาดที่มีผลตอบแทนสูงกว่า

บิ๊กฉัตรดึงอังกฤษเอ็มไอยู ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงได้เสนออังกฤษให้มีการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจ (เอ็มไอยู) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร ในการพัฒนาความร่วมมือให้ครอบคลุมทุกสาขา ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลและถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งการที่อังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (อียู) ในระยะยาวส่งผลดีกับไทยในการส่งออกสินค้าได้สะดวกขึ้น ลดความซับซ้อนและผ่อนคลายความเข้มงวดของกฎระเบียบ ทำให้ส่งออกอาหารและสินค้าเกษตรจากไทยไปอังกฤษมีโอกาสขยายตัวและเผชิญอุปสรรคทางการค้าลดน้อยลงในอนาคต

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ทางกระทรวงกำลังรอบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส เข้าหารือ หลังจากเอไอเอสประสานมาว่าต้องการร่วมพัฒนาระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (อกรี-แมพ) เพื่อเป้าหมายการปรับเปลี่ยนโครงการการผลิตในภาคเกษตร ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะโครงข่ายโทรศัพท์และความเชี่ยวชาญในระบบโทรคมนาคมน่าจะสามารถประยุกต์ใช้ร่วมพัฒนาภาคเกษตรได้ ทั้งนี้ระบบแผนที่อกรี-แมพ เป็นกลจักรสำคัญที่ทำอย่างไรเกษตรกรจะสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชให้เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน

เกษตร-และสิ่งแวดล้อม



13

กระทรวงเกษตรฯขออนุมัติงบกลาง
กว่า 4 พันล้าน ช่วยชาวนาเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมไปเลี้ยง
กระบือ โคเนื้อ แกะ ทำนาหญ้า และ
เกษตรกรรมทางเลือกอื่น

ขออนุมัติงบกลาง4พันล้าน เปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสม

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯจัดทำมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปีการผลิต 2559/60 เพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เพื่อขอสนับสนุนงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน บัญชีประมาณ 2559 วงเงิน 4,911.34 ล้านบาท โดยดำเนินการ 5โครงการ คือ

1.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ เกษตรกรเป้าหมาย 5,000 ราย พื้นที่ 25,000 ไร่ วงเงินกู้ 1,500 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2565

2.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ เกษตรกรเป้าหมาย 24,000 ราย พื้นที่ 120,000 ไร่ วงเงินกู้ 9,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559-30 กันยายน 2565

3.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแกะ เกษตรกรเป้าหมาย 500 ราย พื้นที่ 2,500 ไร่ วงเงินกู้ 116 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559-30 กันยายน 2564

4.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการทำนาหญ้า เกษตรกรเป้าหมาย 500 ราย พื้นที่ 2,500 ไร่ วงเงินกู้ 70 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559-30 กันยายน 2562

5.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น เกษตรกรเป้าหมาย 84,000 ครัวเรือน พื้นที่ 420,000 ไร่ ซึ่งจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นที่ อาทิ อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่ สร้างระบบน้ำ และปัจจัยการผลิต วงเงิน 2,610.10 ล้านบาท ระยะเวลาตั้งแต่เดือนสิงหาคม-กันยายน 2560

โลกเปลี่ยนไวชาวนาไทยต้องปรับ

ทางรอดของเกษตรกรในอนาคต



(ที่ 1-5 จากขวา) รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร-วัลลภ มานะธัญญา-บุญมี สุระโคตร-ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีทศกุลชัย-อำนาจ ปะติเส เบนเวทีสัมมนา “โลกเปลี่ยนไว ชาวนาไทยต้องปรับ”

เอง การอิงราคาตลาดโลกไม่มีวันจะทำให้ราคาสูงกว่าราคาโลกได้ แต่ไทยผลิตได้มากกว่าที่ตลาดโลกต้องการและเป็นปัญหาของรัฐบาลต้องเข้ามาแก้ไข ฉะนั้นภาคการเกษตรต้องเปลี่ยนโครงสร้างเพราะผลิตภาพของไทยต่ำ

รศ.ดร.นิพนธ์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมารัฐบาลต้องเข้ามาอุดหนุนเยอะไป ทั้งการรับจำนำ การปล่อยสินเชื่อต่างๆ ซึ่งไม่สามารถเพิ่มผลิตภาพชาวนาไทยได้ ในขณะที่พลเมืองของเอเชียมีคณชั้นกลางมากขึ้น สังคมเข้าสู่ชราภาพ ไทยอยู่ในลำดับต้นๆ ที่เกษตรกรชราภาพมากขึ้น ตอนนี้อยู่ด้านเทคโนโลยี ด้านตลาดเปลี่ยน และภูมิอากาศ

ต้องยอมรับว่าปัจจุบันกระแสของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเทคโนโลยี วิทยาการสมัยใหม่ พฤติกรรมการบริโภคของมวลมนุษยชาติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวด้วย

เบนเวทีสัมมนา “โลกเปลี่ยนไว ชาวนาไทยต้องปรับ” จัดโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล NOW26 ร่วมกับกรมการข้าว และบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ ห้องคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ โรงแรมรามารักษ์เด็นส์ กรุงเทพฯ มีผู้ทรงคุณวุฒิและกูรูจากภาคส่วนในวงการเกษตรสะท้อนถึงแนวทางการอยู่รอดของเกษตรกรไทยในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าสนใจ ซึ่งทุกคนมองว่าการเกษตรของไทย โดยเฉพาะชาวนามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต และทดแทนแรงงานภาคเกษตรที่กำลังขาดแคลน

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันพื้นที่การเพาะปลูกลดลงไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากรในโลกที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นแนวโน้มการพัฒนาทางด้านการเกษตรจึงเป็นไปใน

ทิศทางวิจัยพันธุ์ที่เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น พัฒนารสชาติ รวมทั้งใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วย เนื่องจากแรงงานภาคการเกษตรปรับลดลงส่วนใหญ่เป็นแรงงานสูงอายุ นอกจากนี้ภาคการเกษตรยังประสบปัญหาภัยธรรมชาติที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อภาคการเกษตรในปัจจุบัน

ฉะนั้นกระทรวงเกษตรฯ ต้องวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการเริ่มจากข้าวเป็นสินค้าแรกที่ต้องลดพื้นที่ปลูกในเขตไม่เหมาะสม กำหนดให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดปีนี้จะต้องไม่เกิน 27.7 ล้านตันเท่านั้น ผลิตข้าวที่มีคุณภาพเท่านั้น แจ้งเตือนสภาพภูมิอากาศเพื่อใช้เตือนภัยเกษตรกรในการตัดสินใจวางแผนการผลิต แม้จะไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมดแต่ก็บรรเทาความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติได้

สอดคล้องมุมมองของ รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ที่มองว่าการลดพื้นที่การปลูกข้าวเพื่อผลผลิตนั้นเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าจะลดจำนวนชาวนา เพราะข้อเท็จจริงในปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในภาวะวิจัยจรรยาบรรณราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ไม่สามารถกำหนดราคาเองได้ ต้องอิงราคาในตลาดโลก ต่างกับญี่ปุ่นที่สามารถกำกับราคาได้



การใช้ระบบจีพีเอส และจีไอเอสของชาวนาญี่ปุ่น

ก็เปลี่ยนไปแล้ว ต้องผลักดันให้ภาคการเกษตรต้องปรับตัวเปลี่ยนตามด้วย ต้องมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่จะทำให้เกษตรกรเข้าสู่การปฏิวัติเขียวครั้งที่ 2 คือเพิ่มการค้าระหว่างประเทศให้มากขึ้น แต่ปัญหาตามมาก็มีมาก อาทิ โรคพืช สัตว์วันเปื้อน มาตรการกีดกันมีแนวโน้มมากขึ้นด้วย

“ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการเกษตรพัฒนาไปไกลมากจากบริษัทข้ามชาติ แต่ไทยยังปิดกั้นงานวิจัยบางอย่าง โดยเฉพาะพืชจีเอ็มโอ ทำให้บริษัทข้ามชาติต้องเอาความรู้ไปรวมตัวเป็นคอร์พอเรชันเอเชีย เพื่อช่วยงานวิจัยในประเทศที่ยากจนยกเว้นประเทศไทย บริษัทเหล่านี้ต้องการนำความรู้มาสร้างรายได้เกษตรกรเพิ่มอีก 20% ซึ่งสุดท้ายแล้ว

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เกษตร/ทำมาหากิน

วันที่: จันทร์ 8 สิงหาคม 2559

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5406

หน้า: 6(บน)

Col.Inch: 78.73

Ad Value: 173,206

PRValue (x3): 519,618

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: โลกเปลี่ยนไวชาวนาไทยต้องปรับทางรอดของเกษตรกรในอนาคต

ไทยจะสู้ไม่ได้ ต่อไปเราต้องเพิ่มเทคโนโลยีด้านการเกษตรมากขึ้น คือต้องพัฒนา 2 ตัว คือ ไบโอเทคโนโลยีกับการใช้คอมพิวเตอร์ จะมีอิทธิพลต่อการผลิตภาคการเกษตร เกษตรกรต้องทำงานเชื่อมโยงกับตลาดให้ได้ นี่คือหัวใจในการปรับตัว” รศ.ดร.นิพนธ์ กล่าว

ด้าน ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหตุลชัย อธิบดีอธิบดีกรมการข้าว ระบุว่า อนาคตชาวนาจำเป็นต้องปรับตัวเอง โดยเฉพาะการหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตรที่แม่นยำ โดยเฉพาะการนำระบบเครื่องบอกตำแหน่งและพิกัดของพื้นที่เป้าหมายทางการเกษตร หรือจีพีเอส และเครื่องวัดระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อเก็บข้อมูลและบอกตำแหน่งในพื้นที่กว้างสำหรับแปลงเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ หรือจีไอเอส ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ผ่านสัญญาณดาวเทียม รวมการใช้เครื่องบินไร้คนขับเพื่อเก็บข้อมูล เป็นต้น

ทั้งหมดนี้คือบางส่วนของข้อเสนอแนะบนเวทีสัมมนา ซึ่งสรุปได้ว่า การที่เกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาต้องปรับตัวเองตามการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี จึงจะอยู่ได้ในอนาคต

● คลมน์ส กาจ ●

นาแปลงใหญ่ตอบโจทย์ลดต้นทุน

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรม

การข้าว กล่าวว่ ตามที่กระทรวงเกษตรฯ กำลังขับเคลื่อนการทำงานแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิตและง่ายต่อการดูแล ที่รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนภายใต้โครงการประชารัฐ ในขณะนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จระดับหนึ่ง เกษตรกรให้ความสนใจและน่าจะเป็นแนวทางการพัฒนาที่ถูกต้อง โดยบริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้ามาช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยีการปลูกข้าวในญี่ปุ่นเข้าเป็นต้นแบบการเปลี่ยนรูปแบบการทำนา

ทั้งนี้ เนื่องจากการประสบปัญหาที่ผ่านมามากมาย ทั้งแรงงานน้อยลง เป็นแรงงานสูงอายุมากขึ้น การบริโภคข้าวในประเทศลดลง จึงต้องใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วย ขยายขนาดแปลงจนปัจจุบันมีการรวมกลุ่มตั้งบริษัทขึ้นมา สร้างอำนาจต่อรองและสร้างความเชื่อมั่นผลิตข้าวคุณภาพดีเพื่อส่งออกในตลาดบ่น ซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุนและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจำนวนมาก

ส่วน **นายโอภาส ธีญวาท** กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้า



อนันต์ สุวรรณรัตน์-โอภาส ธีญวาท

คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่ การร่วมในโครงการประชารัฐก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งของภาคการเกษตรของไทยที่จะทำให้ลดต้นทุนได้ สยามคูโบต้าร่วมโครงการนี้ด้วย ปีนี้มีเป้าหมายทำแปลงใหญ่ใน 6 แปลง ซึ่งเริ่มไปแล้ว 3 แปลงใน จ.ศรีสะเกษ 2 แปลงที่อุดรฯ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 3 แปลงใน จ.น่าน แพร่ และพิษณุโลก โดยจะขยายไปในพื้นที่อื่นๆ ในปีต่อไป เพราะสามารถตอบโจทย์ได้ว่าลดต้นทุนได้ระดับหนึ่ง

“สยามคูโบต้าเราจะเข้าไปแนะนำการใช้เครื่องจักร เกษตรกรสามารถเช่าซื้อได้เพื่อรวมกลุ่มกันใช้ สิ่งที่ต้องการเห็นคือเครื่องจักรที่ต้องใช้ให้เต็มศักยภาพ จึงมีการส่งเสริมให้ปลูกพืชหลังนาด้วย พร้อมทั้งสร้างศูนย์เรียนรู้เรื่องการซ่อมบำรุงดูแลรักษาเบื้องต้น ตรงนี้เราถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ” นายโอภาส กล่าว



แปลงใหญ่สับปะรด...ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมคณะพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี และการวางระบบปลูกสับปะรดแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดตำบลหนองพันจันทร์ โดยมีนายสมบัติ เมฆทรงกลด สทกรณจังหวัดราชบุรี และนายจันทร์ เรืองเรา ประธานศูนย์เรียนรู้ฯ ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้